

มหาวิทยาลัยยุคใหม่ ต้องเตรียมพร้อมคนเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลง



ในวาระใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่นั้นเป็นการเปลี่ยนผ่านจากปีเก่าไปสู่วันใหม่ที่สดใสและเต็มไปด้วยหวัง ณ วันนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเรามีวาระต้องเปลี่ยนผ่านอีกครั้งมอบภารกิจ ทั้งมวลให้คณะผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนคณะของเราให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันมากขึ้น ในการเข้ามารับตำแหน่งใหม่ของดิฉัน ในฐานะของคณบดีในครั้งนี้ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและเหล่าสมาชิกในคณะ HUSO ของเราที่ได้มอบความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานสำคัญในครั้งนี้ ซึ่งดิฉันหวังว่าคณะของเราจะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งใน 10 ของคณะชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของประเทศ ดังที่เคยกล่าวไว้ในแถลงวิสัยทัศน์ต่อประชาคม พร้อมกันนี้ในการที่จะพัฒนาไปยังจุดนั้นได้ คงต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากครอบครัวของเรชาวมมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทั้งคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิตและพันธมิตร ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย

แม้ที่ผ่านมาเราผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายครั้ง จน ณ วันนี้ เราปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญตลอดเวลาในอนาคตอันใกล้ มหาวิทยาลัยต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ตามยุทธศาสตร์กระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งพิจารณาแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น 4 กลุ่มตามศักยภาพและประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 1) กลุ่มมหาวิทยาลัย วิจัย ระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 2) กลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) 3) กลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community) และ 4) กลุ่มมหาวิทยาลัยผลิตและพัฒนาบุคลากร วิชาชีพสาขาต่างๆ (Professional Development)

นับเป็นความท้าทายใหม่ของคณะซึ่งต้องร้อยประสานไปกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งเราทุกคนที่จะต้องร่วมกันสร้างให้ประสบความสำเร็จ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากลำบาก แต่ดิฉันเชื่อว่า หากเราเตรียมคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง หากทำเช่นนั้นได้ ไม่ว่าจะทิศทางการเปลี่ยนรู้ของคณะยุคใหม่จะเปลี่ยนไปอย่างไร เรชาวมมนุษยศาสตร์ฯ ก็พร้อมจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ คนจึงเป็นตัวแปรสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง **“คนพร้อม ใจพร้อม เราเดินไปด้วยกันได้ไกล”**



สุดท้ายนี้ในวาระโอกาสดีขึ้นมาใหม่ ในฐานะของตัวแทนผู้บริหาร ดิฉันขออวยพรและอำนาจสุขให้ชาว HUSO Family ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญ ปราศจากทุกข์ภัยไข้เจ็บ มีลาภยศเงินทองตลอด ปี 2563 และทำงานร่วมกันในฐานะของครอบครัวเดียวกันตลอดไปค่ะ

Huso Family : Unity of Power
We walk together

